



ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ตามประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง
พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ ราย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ (อาคาร ๓ ชั้น) อาคาร
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรประเมินการสอบด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	นามสกุล
๑	๐๑	นางสาวกัลญาวรรณ	อินทนู

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อเลือกสรรครบ กำหนด ๒ ปี และในอายุบัญชี
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว พร้อมนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกินหนึ่งเดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันอังคารที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
หากท่านไม่มารายงานตัว ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้าง
ในตำแหน่งดังกล่าว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวบุญยวีร์ ลูมาตกมลพันธ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี